

กิจกรรมที่ 6

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น และอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ

มาตรการที่ 3 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ

- ประเด็นความรู้
1. การป้องกันการตั้งครรภ์ ทักษะชีวิต และสุขภาพวัยรุ่น
 2. การวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด
 3. การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 - พฤษภาคม 2565

เป้าหมาย 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน



วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมพรพัฒน์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายแพทย์พีระยุทธ สาณกุล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด และศูนย์อนามัย กลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ และผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา และแลกเปลี่ยนมุมมองการดำเนินงานในระดับพื้นที่ (๒) เพื่อค้นหาประเด็นที่จะร่วมแก้ไข ผลักดันเป็นกิจกรรม/โครงการ (๓) เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายแพทย์พีระยุทธ สาณกุล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด และศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา และแลกเปลี่ยนมุมมองการดำเนินงานระหว่างส่วนกลางและพื้นที่ และได้ประเด็นสำหรับการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานโครงการ กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในปีงบประมาณถัดไป